



ที่ สป ๕๑๐๒๖/๑๗๖๗๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิรมย์ สป ๑๐๒๗๐

๗๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ปิดประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ฉบับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีนโยบายก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการและฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกิดเส้นทางการเดินทางและท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เกิดการเชื่อมโยงของพื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ระบบคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาท่าเรือสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองตามนโยบายของรัฐบาล แต่ยังคงขาดพื้นที่เพื่อมาดำเนินโครงการดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านดำเนินการปิดประกาศ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ในหน่วยงานของท่าน เพื่อแจ้งให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลตามประกาศ หากประชาชนหรือผู้ประกอบการรายใดมีความประสงค์ที่จะบริจาคที่ดินตามประกาศดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐-๒๓๘๘-๐๖๐๐ ต่อ ๔๑๐ และ ๔๑๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

กองผังเมือง

ฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง

โทร. ๐-๒๓๘๘-๐๖๐๐ ต่อ ๔๑๐ และ ๔๑๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ขอรับบริจาคที่ดินบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการ
และฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีนโยบายก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ระหว่างฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการและฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ประจำจังหวัด
สมุทรปราการ ให้เกิดเส้นทางการเดินทางและท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เกิดการเชื่อมโยงของพื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำ
เจ้าพระยา และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ระบบคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาท่าเรือ สอดคล้อง
กับการพัฒนาเมืองตามนโยบายของรัฐบาล แต่ยังคงขาดพื้นที่เพื่อมาดำเนินโครงการดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจึงขอประกาศรับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล
ที่จะบริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการ เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยกำหนดที่ดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอ
เมืองสมุทรปราการ และริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๓๐ ไร่ ขึ้นไป เพื่อดำเนิน
โครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่จังหวัดสมุทรปราการ และคุณภาพการแก่พี่น้องชาวจังหวัด
สมุทรปราการต่อไป โดยยื่นความประสงค์บริจาคได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ
โทร. ๐-๒๓๘๙-๐๖๐๐ ต่อ ๔๑๐ และ ๔๑๑

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศไว้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ